



ฉบับที่ 11/2563

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน จากการผ่อนคลายการปิดเมือง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาดำเนินการได้ ประกอบกับได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ทางด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามความต้องการจากต่างประเทศในบางหมวดสินค้า สำหรับรายได้เกษตรกรหดตัวน้อยลงจากผลผลิตกลุ่มผลไม้ และการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากราคากลุ่มพลังงานและอาหารสดเป็นสำคัญ สำหรับตลาดแรงงานยังเปราะบางแม้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมที่ลดลง ทางด้านภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 เงินฝากขยายตัวจากเงินเยียวภาคครัวฯ ด้านสินเชื่อชะลอลงจากเดือนก่อนตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวขึ้น โดยการใช้จ่ายสินค้าในหมวดกึ่งคงทนหดตัวน้อยลง ขณะที่การใช้จ่ายหมวดยานยนต์และการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาคบริการขยายตัว โดยได้รับานิสงค์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ส่งผลให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว สอดคล้องกับการใช้จ่ายหมวดเชื้อเพลิงที่ขยายตัว ทั้งนี้ ในภาพรวมการใช้จ่ายในหลายหมวดที่ยังหดตัว สะท้อนว่ากำลังซื้อโดยรวมยังคงอ่อนแอ

รายได้เกษตรกร หดตัวน้อยกว่าเดือนก่อน ตามผลผลิตเกษตรที่หดตัวลดลง จากปริมาณผลผลิตลำไยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงติดขอเอื้ออำนวย และปศุสัตว์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากราคาสูงในช่วงก่อนหน้า ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวที่ขยายตัว สอดคล้องกับผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากเสียหายจากภัยแล้ง

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จากการผ่อนคลายการปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของทางการ สะท้อนได้จากเครื่องขึ้นภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวน้อยลงในทุกเครื่องชี้ ได้แก่ จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนเที่ยวบิน และอัตราการเข้าพัก ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวสูงต่อเนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการผลิตในหมวดสินค้าเกษตรแปรรูปที่ขยายตัวตามความต้องการจากจีนเป็นสำคัญ และการผลิตหมวดเครื่องดีมกลับมาขยายตัวภายหลังมีการผ่อนปรนมาตรการการจำหน่ายสุรา สำหรับการผลิตหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยังหดตัวแต่ปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนประกอบในคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

การลงทุนภาคเอกชน ยังคงหดตัว ตามการลงทุนเพื่อการผลิต เนื่องจากกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ในระดับสูงตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ยังอ่อนแอ รวมทั้งความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไป สะท้อนจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ยังหดตัว สำหรับการลงทุนก่อสร้างขยายตัวเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำปีก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัว ตามการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรายจ่ายประจำหดตัว โดยเฉพาะหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งใช้จ่ายในช่วงก่อนหน้า

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบบาทหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามการส่งออกหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวดอาหารและยารักษาโรคไปเมียนมา ด้านการนำเข้าหดตัวสูงขึ้น ตามการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ตามราคาอาหารสดที่ขยายตัวต่อเนื่อง ราคาพลังงานติดลบน้อยลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และค่าน้ำประปาซึ่งอยู่ในหมวดเคหสถานปรับเพิ่มขึ้น หลังสิ้นสุดมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ สำหรับตลาดแรงงานยังเปราะบางแม้ปรับดีขึ้นเล็กน้อย สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมที่ลดลง

ภาคการเงิน ณ เดือนมิถุนายน 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งเป็นเงินเยียวภาคีภาครัฐ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย ตามสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ชะลอลงจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1169

E-mail: Chotipak@bot.or.th